



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองตรวจราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๖

ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๕ / ๑๗๙๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง / สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ / รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม / หัวหน้างานทุกงาน ในสังกัดกองตรวจราชการ

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสรุปผลมติที่ประชุมสำนักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร ๕ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และได้ประชาสัมพันธ์ใน Web site ของกองตรวจราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ



สรุปมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชั้น ๘ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระประชุม	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก	- มอบสำนักระบาดวิทยา ดังนี้ ๑.๑ สรุปประเด็นวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่สำคัญให้ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ได้รับทราบเพื่อช่วยผลักดันงานในพื้นที่ต่อไป ๑.๒ ทบทวนระบบบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุมรวมทั้งการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง	- ผตร./สธน. - สำนักระบาดวิทยา กรม คร.
๒. การบริหารจัดการงบลงทุนและการเตรียมการงบลงทุนรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒	- มอบ กบรส. ดังนี้ ๒.๑ งบลงทุนปี ๒๕๖๓ ให้ประสานแต่ละเขตเพื่อดูลำดับความสำคัญ ๒.๒ การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๓ เอกสารประกอบการพิจารณาทุกรายการที่ส่งสำนักงบประมาณ ขอให้เร่งรัดไม่เกิน ๒ สัปดาห์ ๒.๓ งบลงทุนปี ๒๕๖๒ รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว กบรส.ควรดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอเขตส่งเข้ามาอีก	- ผตร./สธน. - กบรส.
๓. ตัวชี้วัดอัตราการส่วนการตายมารดา	- ให้ดำเนินการตาม Guide line และติดตามเฝ้าระวังทุกระยะ	- ผตร./สธน. - กรมอนามัย
๔. ตัวชี้วัดระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	- ให้มีการชี้แจงให้พื้นที่ ในการทบทวนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ (ADL,สถานะสุขภาพ ผู้สูงอายุ) ประเมินตนเองตามองค์ประกอบจังหวัดประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่และรายงานผลให้ศูนย์อนามัยเขตทุกเดือน โดยศูนย์อนามัยเขตตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินข้อมูลและรายงานให้ส่วนกลางทุกเดือน	- ผตร./สธน. - กรมอนามัย
๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕.๑ ให้กรมอนามัยส่งแผนกำหนดการเสด็จเยี่ยมตามโครงการฯ พกด. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงด้วย ๕.๒ ควรศึกษาผลการวิจัยน้ำบริโภคแต่ละเขต รวมทั้งออกแบบระบบและกลไกให้มีคุณภาพอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕.๓ ให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการในเดือนถัดไป (มกราคม ๒๕๖๒)	- ผตร./สธน. - กรมอนามัย
๖. แนวทางการดำเนินการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพและจังหวัด	- มอบผู้รับผิดชอบของ สพฉ. รายเขต ดังนี้ ๖.๑ ติดตามให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๖.๒ ควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๖.๓ กรณีที่มีงบประมาณคงเหลือตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ให้ส่งคืนเข้ากองทุน ๖.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าชดเชยให้หน่วยปฏิบัติการทันทีและต้องให้ทุกหน่วยงานเข้าระบบการจ่าย ค่าชดเชยตรงภายในปี ๒๕๖๒ ๖.๕ กำกับติดตามรายงานสถานะเงินกองทุนของจังหวัดทุก ๖ เดือน	- ผตร./สธน. - สพฉ.

วาระประชุม	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๗. การดำเนินงานขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์	- ให้ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติของ จังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ	- ผตร./สธน. - กตร.
๘. การตรวจยืนยันแพ้ยาล	- กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยปี ๒๕๖๒ โดยเปิด ให้บริการตรวจยืนยัน เพื่อป้องกันภาวะแพ้ยารุนแรงทางผิวหนังในผู้ป่วย โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒	
๙. เรื่องอื่นๆ	๙.๑ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณเขตได้รับการจัดสรรน้อยลง จึงขอให้กองตรวจราชการมีแนวทางดูแลการใช้งบประมาณ เพื่อผลักดันและ ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้เท่าปีที่ผ่านมา ๙.๒ ปลัดสธ. มีนโยบายให้ ผช.ผตร. มาปฏิบัติงานเป็นการประจำที่ส่วนกลาง ขอให้กองตรวจราชการสนับสนุนการขอใช้รถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ แทนผตร.ด้วย	- กองตรวจ ราชการ
๑๐. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	- กำหนดการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒	- กตร.

นางชนิตา เกียรติพัฒนกุล สรุปรการประชุม
นางสาวนวลภรณ์ เฉยรอด ผู้ตรวจการประชุม